

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## หน่วยงาน กรมการศาสนา

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑. โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นทุนอันทรงคุณค่า เป็นสื่อเชื่อมโยงในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน</p> <p>๒. เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องระหว่างวัฒนธรรม อันนำไปสู่ความสงบสุขและสมานฉันท์ในสังคม</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำทางศาสนา</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการศรัทธาแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย กลุ่มผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ความรักชาติ และนำประชาชนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ดังนี้</p> <p>๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานีดำเนินการจัดกิจกรรมพลังเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา ๓ ศาสนา กิจกรรมบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำทางศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๐ คน</p> <p>๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายมหาจักรีสิริธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กิจกรรมประกอบด้วย เสวนาผู้นำทางศาสนา ๓ ศาสนา ฐานการเรียนรู้ ๓ ฐาน ทักษะศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร.๕ พัน ๓ กิจกรรมจิตอาสา โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำทางศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>๓. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา และชุมชนคุณธรรมบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้ เสวนาวิถีชุมชนและวัฒนธรรมบ้านทรายขาว ทักษะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำทางศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ๓ วัฒนธรรม ทักษะศึกษาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา และศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำทางศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒. โครงการอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. เพื่ออุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี            ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กรศาสนากับหน่วยงานราชการ</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b>            จุฬาราชมนตรี</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b>            ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>            ๒๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b>            ๒๔๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>อุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้มีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๓. กิจกรรมสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนา</b>  <b>สถานตามพระบรมราชโองการ</b>  <b>วัดอุปสงค์</b>            ๑. เพื่อสนองพระบรมราชโองการ            ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว            รัชกาลที่ ๕            ๒. เพื่อส่งเสริมและสนองงาน            พระราชกุศลของพระมหากษัตริย์            ๓. เพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และอุปถัมภ์            พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา  <b>กลุ่มเป้าหมาย</b>            วัดที่ได้รับการอุปถัมภ์ทำนุบำรุง            จำนวน ๘ วัด  <b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b>            ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  <b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>            ๒๔๘,๐๐๐ บาท  <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b>            ๒๔๘,๐๐๐ บาท</p>	<p>รับสนองงานพระราชกุศลของสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตจนถึง            ปัจจุบัน ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนวัดที่ทรงมีพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระบรมราช            โองการ จำนวน ๓ วัด คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม            และวัดราชาธิวาสวิหาร พระราชทานเงินบำรุงสำนักเรียนพระอารามหลวง จำนวน ๕ วัด            คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม            วัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดอนงค์าราม และทรงพระราชทานเงินเป็นค่าชดเชยที่กัลปนา            จำนวน ๑ วัด คือ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการทำนุบำรุง            พระอารามและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม            เพื่อสืบทอดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๔. กิจกรรมบำรุงรักษางานศาสนพิธี และงานศาสนูปถัมภ์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการ พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี</p> <p>๒. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย</p> <p>๓. เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวทางในการปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๔. เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม โบราณราชประเพณีที่ดีงามสืบไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม เด็ก เยาวชน และ ประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b></p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b></p> <p>๓,๘๘๖,๑๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <p>๓,๘๕๖,๑๓๙ บาท</p>	<p><b>๑.โครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b> วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกหัดสวด โอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางยุธิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง วัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ครูและนักเรียน จำนวน ๓๐๖ คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยกรมการศาสนา จัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายให้กับครูและนักเรียน จำนวน ๓๐๖ คน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์ แห่งชาติ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยจัดทำหลักสูตรรวมทั้งผลิต เอกสารและสื่อสำหรับใช้ในการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย และเชิญคณะวิทยากรจาก กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายมาบรรยาย และแบ่งกลุ่มบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้อง ตามแบบแผนและอักขรวิธี และจะได้เข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในช่วง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ชนะเลิศจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการ สวดโอ้เอ้วิหารราย และได้มีส่วนร่วมในการสืบสานธรรมเนียมการสวดโอ้เอ้วิหารราย ที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงออกถึง</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตลอดจนช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมไทย โดยมีเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จำนวน ๘๗๘ คน</p> <p><b>๒. การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b> กรมการศาสนาจัดการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดการประกวด ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสวดโอ้เอ้วิหารราย จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการผู้ตัดสินการประกวด</p> <p><b>๓. กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ช่วงกลางพรรษา)</b> กรมการศาสนาจัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ช่วงกลางพรรษา) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนที่เข้าร่วมสวด คือนักเรียนที่ผ่านการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย และได้มีส่วนร่วมในการสืบสานธรรมเนียมการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย</p> <p>ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานธรรมเนียมการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ตลอดจนช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ทั้งต่อ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ตนเองครอบครัว และสังคมไทย โดยมีเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จำนวน ๙๗๘ คน</p> <p><b>๔. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี”</b> วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา” โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และการฝึกปฏิบัติศาสนพิธี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนูปถัมภ์และศาสนพิธี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๔๐๐ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๕. กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนใกล้เคียง ชิดกับพระพุทธศาสนา โดยการน้อมนำและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็น “ศูนย์เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ของชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๙๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๙๑,๐๔๒,๐๔๙ บาท</p>	<p>ส่งเสริมการสร้างรูปแบบของการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีบทบาทที่ชัดเจน มีบทบาทนำในการส่งเสริมคุณธรรม ให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนำสู่ “ศูนย์เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ของชุมชน ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางศาสนา นำสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ปลูกฝังให้เกิดคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี รู้หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ต่อสังคม และครอบครัว โดยกรมการศาสนาดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ จำนวน ๒,๘๗๘ ศูนย์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๘๒๗,๗๔๕ คน</p> <p><b>นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</b> นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายทางศาสนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน จากการบูรณาการการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นำ “พลังบวร” และ “Soft Power” มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน สนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชนใกล้เคียงชิดกับพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงาน</p>	ไม่มี	ไม่มี



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางศาสนาผ่านกลไก “พลังบวร” บ้าน-วัด/ศาสนสถาน-โรงเรียน/ราชการ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถบริหารจัดการและดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ / หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา / เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน ๓๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนิทรรศการ ๕ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live ของกรมการศาสนา</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๖. กิจกรรมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิมได้รับการศึกษาอบรมและใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิมได้รับการปลูกฝังและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เยาว์วัย</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปพัฒนาเยาวชนและชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านศาสนาอิสลามให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ในการเรียนการสอน สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เยาวชนมุสลิมได้ถูกต้อง</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>เด็ก และเยาวชน</p>	<p>ส่งเสริมให้มัสยิดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาด้านศาสนาแก่เยาวชน ใช้มัสยิดเป็นสถานศึกษาอบรม มีบุคลากรทางการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง ให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดีของชาติ ทั้งนี้กรมการศาสนาได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศ จำนวน ๓๑ จังหวัด รวม ๘๔๕ ศูนย์ โดยมีเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวม ๗๔,๒๓๐ คน แบ่งเป็นนักเรียน จำนวน ๗๑,๘๘๐ คน และครู จำนวน ๒,๓๕๐ คน</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม            ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>            ๙,๘๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b>            ๙,๗๕๑,๓๗๕ บาท</p>			

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๗. กิจกรรมพลังบวรในมิติศาสนา</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้วัด/ศาสนสถาน เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนในชุมชน และร่วมกับชุมชนเปิดพื้นที่วัด/ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการประสานเชื่อมโยง พลังบวร (บ้าน/ชุมชน วัด/ศาสนสถาน สถานศึกษา/ราชการ) เป็นกลไกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้พลังบวรเป็นกลไก สำคัญในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้น อย่างยั่งยืน</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา นำมโนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชนและประชาชน</p>	<p>กรมการศาสนา ร่วมกับ คณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ผ่านกลไกพลัง “บวร” (บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ) จากแนวคิดหลักในการส่งเสริมให้วัด/ศาสนสถาน เป็น “ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน” โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักและใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการศาสนา อดทนุงบประมาณให้เครือข่ายพลังบวรในมิติศาสนา จำนวน ๓,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส จัดงานสมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด เสน่ห์กะตี่จิ้น-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลป์ร่วมสมัย เทียวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก เทศกาลร้านอาหารอร่อย ของเด็ดและดี ร้านค้าชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๖ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. กิจกรรมการสาธิตและแสดงผลภัณฑ์ของดีชุมชน และการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. กิจกรรมการสาธิตและแสดงผลภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๘,๘๕๐,๒๗๗ บาท</p>	<p>๔. กิจกรรมการสาธิตและแสดงผลผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน “บุญเข้าพรรษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่จังหวัดยโสธร</p> <p>๕. กิจกรรมการสาธิตและแสดงผลผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องนิทรรศการ ๕ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากคุณครูจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” และการสาธิตประกอบอาหารสุขภาพพระสงฆ์ รวมทั้งร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยอาหารเมนูสุขภาพ</p> <p>๗. เข้าเฝ้าถวายสักการะและทูลเกล้าถวายหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๘. กิจกรรมหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและน้อมนำสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีการขับเคลื่อนศีลธรรมด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งสร้างภาคีแห่งศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> วัด/ศาสนสถาน <b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ <b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๒,๔๘๖,๔๔๘ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาได้ส่งเสริมให้หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเครือข่ายส่งต่อขยายความดี และสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยเป็นศูนย์กลาง การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายในลักษณะของพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในรูปแบบ ที่หลากหลาย โดยได้อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ หน่วย แบ่งเป็น ส่วนกลางจำนวน ๘ หน่วย และส่วนภูมิภาค ๖๙ จังหวัด จำนวน ๑๐๙ หน่วย โดยหน่วยเผยแผ่ฯ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมได้ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อวีดิทัศน์ “หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา แหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังศีลธรรมนำวิถี” เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๙. กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ละความชั่วมุ่งทำความดีผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์</p>	<p>วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระรัตนตรัยกล่าวคือ เป็นวันแสดงธรรมประกาศหัวใจของพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) วันประสูติ ตรัสรู้ ปรีชาญาณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (วันวิสาขบูชา) และเป็นวันที่มีพระสงฆ์องค์แรกในโลกเกิดเป็นพระรัตนตรัย (วันอาสาฬหบูชา) เหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนให้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่สำคัญ เพื่อนำไปปฏิบัติทั้งหมดจรโลงให้พระพุทธศาสนา ดำรงคงอยู่สถิตสถาพร เมื่อวันสำคัญทางศาสนาเวียนมาตั้งแต่ครั้ง พุทธศาสนิกชน ฟังน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศึกษาหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้</p> <p><b>วันมาฆบูชา</b></p> <p>กรมการศาสนาและองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธาบูชาเพ็ญเดือน ๓” ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๖</b></p> <p>(๑) พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป และเวียนเทียนรอบมณฑป และเปิดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน ๓” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ นักษัตร ชมสาธิตการบรรยายธรรม พร้อมเยี่ยมชมบูชแสดงผลงานจากองค์กรเครือข่ายและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การสาธิตและแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑๒,๕๐๗,๗๙๑ บาท</p>	<p>นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดี กรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>(๒) นำผลงานการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและชุมชนคุณธรรม กว่า ๔๐ แห่ง มาจัดนิทรรศการ โดยในส่วนของสถานศึกษา เป็นผลงานเกี่ยวกับการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การสวดโอเอ้วิหารราย สำหรับหน่วยงานองค์กรและบุคคล มีการจัดแสดงผลงาน การบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ การส่งเสริมกิจกรรมของคณะสงฆ์ การเรียนรู้ พระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกัน มีการออกฐานการสาธิต จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขึ้นชื่อของชุมชน</p> <p>(๓) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียน โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และนักเรียนจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (บ้านกรรณิการ์) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านเกมธรรมะ การตอบปัญหาธรรมะ การบรรยายธรรมโดยพระวิทยากรเครือข่ายพระธรรมะ อารมณดี และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศาสนสถานและพระพุทธรูปสำคัญ และถ่ายภาพเซลฟี ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 4Holyplaces ภายในบริเวณ วัดสุทัศนเทพวราราม</p> <p>(๔) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ ๖๖ รูป และเวียนเทียนงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน ๓” ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. กรมการศาสนา โดยมีพระพรหมวชิรมุณี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร</p>		



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>พระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป และพิธีเวียนเทียน พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุทัศนเทพวราราม ในกิจกรรม “Walk Rally ๙ มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม และลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> จัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ การบูรณาการจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม นำวิถีถิ่น วิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค และส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ความเชื่อ เคารพศรัทธาเชิงสร้างสรรค์</p> <p><b>นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์</b> โดยจัดทำบัตรอวยพร วันมาฆบูชาออนไลน์ (E-Card) และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง <a href="http://www.dra.go.th">www.dra.go.th</a> โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓,๒๕๕,๗๐๕ คน</p> <p><b>วันวิสาขบูชา</b> กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ กรมการศาสนาจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง</b> กรมการศาสนา จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ณ วัดสระเกศ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป พิธีเวียนเทียน และถวายผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรม และชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ จำนวน ๓๐ แห่ง กิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ มงคลภายในวัดฯ ประกอบด้วย พระบรมสารีริกธาตุ (พระบรมบรรพต) พระพุทธมิ่งมงคลชินสีห์หิวชิรมณี (พระอุโบสถ) พระอัฐารส (พระวิหาร) พระพุทธรูปแห่งบามิยัน (พิพิธภัณฑน์บามิยัน) พระพุทธมิ่งมงคลบรมบรรพต (หลวงพ่อดวงดี) พระพุทธมิ่งมงคลสุวรรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) หลวงพ่อโต ท้าวเวสสุวรรณ และหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่พุทธศาสนิกชนนิยมกราบไหว้สักการะและขอพร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบโพธิ์มหามงคลจากสถานที่ตรัสรู้ คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบโพธิ์มหามงคลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีพิธีปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ บริเวณสัตตมหาสถาน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยปลุกต้นซึกหรือมะรุมา จำนวน ๓ ต้น</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ การบูรณาการจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม นำวิถีถิ่น วิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ภูมิภาค และส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ความเชื่อ เคารพศรัทธา เชิงสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓,๖๕๑,๕๖๓ คน</p> <p><b>อาสาพหุชา</b> กรมการศาสนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาพหุชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง</b> วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาพหุชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัย พล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกลลอรี่ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและองค์การทางศาสนานำเทียน พรรษาไปถวายแก่พระอารามหลวง จำนวน ๑๒ พระอารามประกอบด้วย วัดพระเชตุ พนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมวนาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดปากน้ำ วัดกัลยาณมิตร</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสระเกศ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเทวราชกุญชร สำหรับพิธีตักบาตร</p> <p>นอกจากนี้กรมการศาสนา ได้ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้ด้วยดอกเข้าพรรษา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เป็นประเพณีควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งการถวายภัตตาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยอาหารปรุงสุก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่พระภิกษุและสามเณร เพื่อสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตผลิตภัณฑจากชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกอีกด้วย</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b>ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสืบสานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม นำวิถีถิ่น วิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละภูมิภาคมาจัดกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้แก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา</p> <p>โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓,๖๕๗,๙๓๕ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๐. กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑,๘๔๗,๒๙๕ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา ขับเคลื่อนนโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ด้วยการจัดกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอัมบุญ อุตหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำทั้งในวันพระและวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในวันพระ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้า วัฒนธรรมของชุมชนมาจัดจำหน่าย อาทิ อาหาร เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะขับเคลื่อนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง</b> โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคม ๑๐ ครั้ง โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย วัดป่าเพ็ญเหนือ วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพรหมวงศาราม วัดราชนัดดาราม วัดกำแพงบางจาก วัดจำปา วัดศาลาแดง และวัดไผ่ตัน</p> <p>ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนาร่องในส่วนกลางเป็นแห่งแรก คือ วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก เขตห้วยขวาง ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนในการพาครอบครัวมาร่วมเข้าวัด ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ รูปเทียน ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะในปัจจุบันพบว่ามีสถิติพระสงฆ์อาพาธจากโรคเบาหวานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักจากการถวายภัตตาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ พุทธศาสนิกชนจึงควรจัดสรรการถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม โดยใช้วิธี “๔ เลือก ๔ เลี่ยง” คือ ๑.เลือกเครื่องดื่มไม่ผสมน้ำตาล ๒.เลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาว</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>๓.เลือกนมจืดไขมันต่ำ ๔.เลือกผักและผลไม้สด ส่วนอาหารที่ควรเลี่ยง ๔ ประเภท คือ ๑.เนื้อสัตว์ติดมัน ๒.แกงใส่กะทิ ๓.ขนม น้ำกะทิ และ ๔.อาหารกระป๋อง ทั้งนี้ เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรคเบาหวาน และเมื่อเต็มบุญกันจนอิ่มบุญแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานเขต ทั้ง ๕๐ เขต ร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละเขตต่อไป และขยายผลสู่ภูมิภาค โดยร่วมกับจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนเป็นการนำศรัทธาสู่จิตใจ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็งสืบไป</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b>ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามวิถีชีวิตและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะต้นแบบนำร่อง ๒ จังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหัวตะกั่ว ศรัทธาอิมบุญ อุดหนุนชุมชน” ตักบาตรมังสวิรัต วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระอธิการอ่อนแก้ว ชยเสโน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสวยและภัตตาหารมังสวิรัต พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป พร้อมกราบสักการะสรีระสังขารพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ พังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอยพระพุทธบาท และพระบรมธาตุเจดีย์</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอัมบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาทราย นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน</p> <p>๒. จังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอัมบุญ อุดหนุนชุมชน ภายใต้แนวคิด สวมผ้าไทย ห่มสไบ ใส่บาตรริมโขง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอัมบุญ อุดหนุนชุมชน ภายใต้แนวคิด สวมผ้าไทย ห่มสไบ ใส่บาตรริมโขง โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัด ๒๐ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ริมแม่น้ำโขงวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม</p> <p>โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๗,๙๔๕ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๑. กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับจัดสวดมนต์ไหว้พระอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน</p> <p>๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรูปแบบปกติ (On-site) และออนไลน์ ตามวิถี New Normal</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ฝึกทักษะการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะที่มีแบบแผนรูปแบบที่ถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อขยายเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปยังสถานศึกษาในทุกระดับทั่วประเทศผ่านโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก และเยาวชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b></p>	<p>กรมการศาสนาให้ความสำคัญกับการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ซึ่งเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ มีท่วงทำนองไพเราะเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้สวดและผู้ฟังรู้สึกเบิกบานใจ และเข้าใจถึงหลักธรรมมากขึ้น ส่งเสริมให้มีสวดมนต์ดังกล่าวในสถานศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน และมีการประกวดแข่งขันสวดมนต์ในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดฯ ในระดับภาคคณะสงฆ์ จะได้เข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป สำหรับส่วนกลาง กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผู้ชนะการประกวดฯ ในระดับส่วนกลาง จะได้เข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับประเทศเช่นกัน</p> <p>กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วัดชัยชนะสงคราม จัดการประกวดฯ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีโรงเรียนชนะการประกวดฯ ระดับประเทศ จำนวน ๓๔ รางวัล ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประเพณีทิมहुยงล้วน จำนวน ๑๒ รางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเพณีทิมहुยงล้วน จำนวน ๑๒ รางวัล ระดับชั้นประถมศึกษา ประเพณีทิมชายล้วน จำนวน ๕ รางวัล และระดับชั้น</p>	ไม่มี	ไม่มี



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕,๖๑๕,๐๐๐ บาท <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๕,๖๑๔,๗๖๐ บาท	มัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน จำนวน ๕ รางวัล และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน ๑๒ รางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖ รางวัล และระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ รางวัล โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๔,๖๘๕ แห่ง เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๓๖๒ คน		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๒. กิจกรรมบรรยายธรรมของเด็กและเยาวชน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนสนใจใฝ่รู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้สนใจใฝ่ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรยายธรรม</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและฝึกมารยาทไทยสามารถนำมาแสดงต่อที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและงดงาม</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก และเยาวชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๒,๖๐๘,๗๘๘ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาจัดกิจกรรมบรรยายธรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดฯ ในระดับภาคคณะสงฆ์ จะได้เข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป สำหรับส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครและระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผู้ชนะการประกวดฯ ในระดับส่วนกลางจะได้เข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับประเทศเช่นกัน</p> <p>กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร จัดการประกวดฯ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนชนะการประกวดฯ ระดับประเทศ จำนวน ๒๔ รางวัล ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖ รางวัล ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ รางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖ รางวัล และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ รางวัล ทั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔,๑๒๖ แห่ง มีจำนวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑,๐๐๐ คน</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๓. กิจกรรมเสริมสร้างผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา</p> <p>๒. เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ทำคุณฯ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพระภิกษุสามเณร ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายในสังคมมากขึ้น</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑,๔๔๙,๓๒๖ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาให้ความสำคัญกับเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศที่อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังทรัพย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พระราชทานรางวัลเสาเสมอธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ รูป/คน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ – ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๙๗ ราย</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๔. กิจกรรมขององค์การทางศาสนา</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. ส่งเสริมองค์การทางศาสนาจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมขององค์การศาสนาโดยใช้มิติทางศาสนาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชน</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b>            ศาสนิกชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b>            ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>            ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b>            ๒,๒๓๖,๘๘๕ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาสนับสนุนให้องค์การทางศาสนา มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข ส่งเสริมมิติทางศาสนาเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา โดยอุดหนุนงบประมาณให้องค์การทางศาสนา ๕ ศาสนา จำนวน ๑๕ องค์การ ดำเนินการจัดกิจกรรมในมิติทางศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งอุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ตลอดจนมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยมิติทางศาสนา และใช้มิติทางศาสนาเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ในสังคม นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการศาสนาได้จัด “งานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” โดยการเปิดโอกาสให้องค์การศาสนา ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางศาสนา</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๕. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรัก ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อสนับสนุนองค์กรให้จัดกิจกรรม ทางศาสนาเผยแพร่สู่ประชาชน</p> <p>๔. เพื่อสร้างความสามัคคี และเกิดความ เข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับราชการ รวมทั้งสร้าง สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๖,๘๗๘,๕๙๗ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมองค์การทางศาสนาให้มีบทบาท ในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาหล่อหลอมจิตใจ เพื่อเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมให้กับสังคม เกิดความเข้มแข็งต่อสถาบันครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ บูรณาการร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ชุมชน ทั่วประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาสู่ประชาชน เชื่อมโยง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ดังนี้</p> <p>๑. อุทหนุนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๕๐๐ คน</p> <p>๒. อุทหนุนการดำเนินงานของจุฬาราชมนตรี จำนวน ๔ โครงการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรศาสนาอิสลามทั้งในและนอกประเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของจุฬาราชมนตรี</p> <p>๓. อุทหนุนงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน ๓๕ จังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ สังคม โดยใช้มิติทางศาสนา</p> <p>๔. จัดส่งคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมทดสอบการอ่านและท่องจำ คัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๒ (The ๖๒st International Al-Quran Recital Recital and Memorisation Assembly ๑๔๔๕H/๒๐๒๒) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๖. กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เสริมสร้างให้เกิดการศึกษา เรียนรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในหลักธรรมทาง ศาสนา วัฒนธรรมและความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่าง องค์การทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา และสร้างความ ประองตองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติให้อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้นำทางศาสนาและศาสนิกชน ได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาของตนมาหล่อหลอม จิตใจเป็นหนึ่งเดียว ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประกอบกิจกรรมที่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้มีความรัก เทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญทางสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p>	<p><b>โครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย</b></p> <p>วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ <b>พระครูอนุกุลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอ พระนครศรีอยุธยา</b> เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้นำทางศาสนา ศาสนิกชน และศิลปินพื้นบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมการ ศาสนา โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดนาคปรก และวัดสะพาน จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด ให้แก่ผู้ที่ประสบ ภัยน้ำท่วม อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำศาสนากับศาสนิกชน ในพื้นที่ และเยี่ยมเยียนศาสนสถานต่างๆ โดยนำเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๔๐๐ ชุด และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้นำทางศาสนา และศาสนิกชน (พุทธ อิสลาม และคริสต์) จำนวน ๖๐๐ ชุด และศิลปินพื้นบ้าน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ ๔, ๖ และ ๗ ตำบลบ้าน ป้อม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และหมู่ ๑, ๒ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในเบื้องต้น</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ผู้นำศาสนา องค์การทางศาสนา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๘๖๘,๒๑๙ บาท</p>			

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๗. กิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน</p> <p>๒. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑,๔๗๐,๐๘๘ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ให้แก่เยาวชน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจเข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มาเสริมสร้างคุณธรรมและนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางจิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p><b>๑. โครงการอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ (Youth Religion Leader) สร้างความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ยั่งยืน</b> วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ (Youth Religion Leader) สร้างความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยกรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนแต่ละศาสนาได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่าง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และดำเนินการจัดอบรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์มาตลอดทุกปี เว้นการอบรมไปช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ สำหรับคุณสมบัติของเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เป็นเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากองค์การทางศาสนาทั้ง ๑๕ องค์การ ที่กรมการศาสนาให้การรับรอง อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยูวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักจุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวง</p>	ไม่มี	ไม่มี



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย สำนักพรหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช สมาคมฮินดูธรรมสภา สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และสมาคมนามธารีสังกัดแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน</p> <p><b>๒. โครงการอบรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา ๕ ศาสนา จัดโครงการอบรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b> ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการในพิธีเปิด กรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักคุณธรรมอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญู อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา จึงได้ร่วมกับคณะทำงานจัดกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จัดทำหลักสูตรอบรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ (หลักสูตรพื้นฐาน) และหลักสูตรผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ (หลักสูตรผู้นำ) โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ได้นำหลักสูตรพื้นฐานมาใช้ในการจัดโครงการอบรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ และยังเป็นปีแรกที่มีความร่วมมือระหว่างกรมการศาสนากับองค์การทางศาสนา ๕ ศาสนา รวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๐ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๘. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรมะ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจและได้รับการเสริมสร้างทักษะในการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>๒. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>๓. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>๔. เพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> พระภิกษุ</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑,๑๕๖,๙๕๗ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่พระภิกษุสงฆ์ จึงได้จัดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้พระธรรมวิทยากรเครือข่ายกรมการศาสนา มีศักยภาพในการใช้เทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีความมั่นใจที่จะนำองค์ความรู้ที่มีไปขยายผลกับเด็กเยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข โดยจัดการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p><b>ครั้งที่ ๑</b> วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมการศาสนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีพระธรรมวชิรมณี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำราญ นักการเรียนรองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล เขตสาทรกรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Facebook ของกรมการศาสนาโดยมีพระธรรมวิทยากรจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๘๐ รูป/คน</p> <p><b>ครั้งที่ ๒</b> วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖กรมการศาสนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Facebook ของกรมการศาสนา โดยมีพระธรรมวิทยากรจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๘๑ รูป/คน ทั้งนี้ พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมถวายความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๒ ครั้ง จะได้รับวุฒิบัตรจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๑๙. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน</p> <p>๒. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b></p> <p>๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b></p> <p>๑๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <p>๑๑,๑๒๐,๔๓๐ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาคเครือข่ายในพื้นที่ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นการทำความดีผ่านกิจกรรมการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณอีกด้วย เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมจากพระธรรมวิทยากร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาธรรมวินัยพุทธประวัติ เทศนา ศาสนพิธี และภavana โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งการบวชถือได้ว่าเป็นการช่วยให้เกิดการสร้างศาสนทายาทในบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการบวชให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งภายหลังการบวช เด็กและเยาวชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาระหว่างบวชไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้เกิดค่านิยมทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความกตัญญู ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี กรมการศาสนาจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และร่วมสืบสานประเพณีการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า ๑๐ ปี โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ส่วนกลาง กรมการศาสนาได้ร่วมกับวัดยานนาวา เขตสาทร จัดกิจกรรมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมี นางยุทธิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ๑๔๑ รูป/คน ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร</p> <p>ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดปางล้อย และวัดในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดราชบูรณะ จังหวัดชุมพร และวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้</p> <p>(๑) วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ โดมเอนกประสงค์ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับความเมตตาจากพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง โดยมีนายนิวัฒน์</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นายพจนานถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมในพิธี และมีสามเณรเข้าร่วมในการบรรพชา จำนวน ๑๓๒ รูป</p> <p>(๒) วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี กรมการศาสนา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ คน แบ่งเป็น เยาวชนชาย จำนวน ๑๒๙ คน เยาวชนหญิง จำนวน ๓๐ คน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>(๓) วัดราชบูรณะ ตำบลท่ามะปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สภาวัฒนธรรมอำเภอ ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี จำนวน ๔๕๐ คน และมีนาคเข้าร่วมบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๑ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>(๔) วัดปางล้อย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีการแห่โคหฺลู่ (แห่เครื่องไทยธรรม) ตามประเพณีปอยส่างลอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เดินนำหน้าขบวนถือขันดอกไม้ พร้อมด้วยนางเบ็ญจมาศ บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี จำนวน ๗๐๐ คน และส่างลอง จำนวน ๓๕ องค์</p> <p>(๕) วัดในสอย ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พระสุเมธน์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน</p> <p>ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานทั่วประเทศ มีวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๙๑ วัด สามเณรและศีลจาริณี จำนวน๑๕,๐๔๙ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๔,๔๕๔ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๗๙,๕๐๓ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๐. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและน้อมนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการนำมิติศาสนา เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม แก่ประชาชน โดยผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นในสังคม</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ประชาชน <b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมดังนี้</p> <p><b>๑. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๖๖ รูป เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า พุทธศักราช ๒๕๖๕</b> กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๖๖ รูป เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า พุทธศักราช ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๖๖ รูป เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้ง ผู้บริหาร กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม และ พุทธศาสนิกชน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก</p> <p><b>๒. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖</b> นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในส่วนกลางมีศูนย์กลางจัดงานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมในวัดและศาสนสถาน จากทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ มาอย่างต่อเนื่องในนามของรัฐบาล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ</p>	ไม่มี	ไม่มี



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔,๙๙๙,๙๓๙ บาท</p>	<p>พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ ให้กับวัฒนธรรมจังหวัดอัญเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัด สำหรับจุดประกอบพิธีทั่วประเทศ ในส่วนกลาง มีศูนย์กลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง และวัดต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ บังกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ เชียงราย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เลย ระนอง ตาก ตราด แม่ฮ่องสอน สงขลา และนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ ของจังหวัด โดยส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ตามวัด/ศาสนสถาน หรือสถานที่จัดกิจกรรมนอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือองค์การทางศาสนาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ โดยศาสนาคริสต์ จัดพิธีอธิษฐานขอพร ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ และคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส เอกมัย ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดพิธีสวดมนต์ขอพรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดเทพมณเฑียร และวัดวิษณุ ศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอรรถาส อธิษฐานจิตขอพรต้อนรับปีใหม่ ณ คุรุदวารา และวัดนามธารี เป็นต้น และในส่วนต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสานความร่วมมือไปยังวัดไทยและวัดทางพระพุทธศาสนา ในต่างประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น วัดธัมมปทีป ประเทศเดนมาร์ก วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง ประเทศฝรั่งเศส วัดไทยสุขาดารธรรมจาริกสังฆวิหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้น โดยเด็ก เยาวชน และประชาชนยังสามารถสวดมนต์ได้ในทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาตามอัธยาศัย</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ทางเว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี <a href="http://www.prayer2566.com">www.prayer2566.com</a> และส่งคำอวยพรในการ์ดอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) เพื่อส่งต่อให้ผู้อื่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปีระดับจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานสถิติของจังหวัด ประมวลผลการจัดงานพบว่า วัด ศาสนสถาน ในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาคมีการจัดงาน จำนวน ๒๔,๓๕๑ แห่ง มีวัดในต่างประเทศจัดกิจกรรม จำนวน ๗๙ วัด และมีผู้ร่วมสวดมนต์ในวัด สถานที่จัดงานและผ่านทางระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๖๕,๗๓๐ คน มีผู้เข้ากิจกรรมทางสื่อโทรทัศน์ วิทยู และสื่อออนไลน์ จำนวน ๕,๓๗๗,๒๒๐ คน รวมมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๑๖,๙๔๒,๙๕๐ คน</p> <p><b>๓. กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่</b> วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเชิญชวนประชาชนให้ ลด ละ เลิก อบายมุข โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัด องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรม สามารถนำหลักธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรม กระทำ ความดี มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรม มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ มีขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในสังคมยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน สถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ ในสังคมร่วม นำหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็ก</p>	<p>กรมการศาสนาส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคนดี สังคมดี โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพให้เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นคนดีของสังคม มีทัศนคติที่ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเคารพ นับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการศาสนาจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล” ภายใต้งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน</p> <p>๒. กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า ๓๐๐ คน</p> <p>๓. กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยในส่วนกลาง จัดขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๓ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๐๐ คน</p> <p>๔. กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคน ในกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๒,๑๘๓,๘๙๕ บาท</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีพระราชวรชिरสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรี สุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายนที พรหมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัฏฐิญาจ มังคละศิริ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวรายงาน ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านห้วยนาญ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนผู้สูงอายุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเลย/นครพนม/สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชน ทั่วไป รวมจำนวน ๑๐๐ คน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นคนดีของสังคมไทย</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๒. เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อรักษาศาสนสถานให้มีความเหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในศาสนสถานของแต่ละศาสนา</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ศาสนสถาน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑๒,๖๔๙,๐๙๐ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาขับเคลื่อนให้ศาสนสถานทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนา ซึ่งศาสนสถานนั้นควรมีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาดและสวยงาม เหมาะแก่การไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่เมื่อมีการใช้ศาสนสถานเป็นเวลานานย่อมเกิดความเสียหายทรุดโทรม และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา อีกทั้งความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ กรมการศาสนาจึงได้ดำเนิน “โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน” เพื่อสมทบในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ตามความเหมาะสม คุ่มค่า โดยไม่จำเป็นต้องสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่ ทั้งนี้จากการสำรวจศาสนสถานทั่วประเทศที่ได้รับการอุดหนุนบูรณะทั้งสิ้น ๕๗๗ แห่ง โดยแบ่งเป็น ๒ กรณีดังนี้ ๑) <b>กรณีประสบภัย จำนวน ๒๘ แห่ง</b> ได้แก่ มัสยิด ๒๑ แห่ง และโบสถ์คริสต์ จำนวน ๗ แห่ง ๒) <b>กรณีปกติ จำนวน ๕๔๙ แห่ง</b> ได้แก่ มัสยิด จำนวน ๔๔๘ แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน ๙๙ แห่ง เทวสถานพราหมณ์ – ฮินดู จำนวน ๑ แห่ง ครุฑวาราชิกซ์ จำนวน ๑ แห่ง</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๓. เงินอุดหนุนจาริกเส้นทางบุญ ในมิติทางศาสนา</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา และน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้วัด/ศาสนสถาน/แหล่งโบราณสถาน/ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่พัฒนาศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้วัด/ศาสนสถาน กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>ประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b></p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b></p> <p>๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <p>๒,๗๘๙,๙๒๕ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมทางศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พัฒนาคความรู้ คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและศาสนิกชน จึงได้จัดทำ <b>“โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา”</b> เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานเชื่อมโยงวัด ศาสนสถาน ชุมชนรวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้ดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม <b>“ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา”</b> โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมตามเส้นทางและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางของจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพวัด ศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านศาสนา อีกทั้งเป็นการบูรณาการอำนาจละมุน (Soft Power) มาใช้ในการยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่การส่งเสริมศักยภาพชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต โดยดำเนินการตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา จำนวน ๓ เส้นทางดังนี้</p> <p><b>๑. เปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถระจารย์</b> กรมการศาสนา เปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถระจารย์ <b>“พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์”</b> เทวตาแห่งเมืองคอน วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาตามรอยพระเถระจารย์ <b>“พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์”</b> เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอดง และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้าย กรมการศาสนาจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พร้อมจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุ หรือแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระธาตุนี้พ่อท่านคล้ายได้จำลองมาจากพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สักการบูชา ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์ เพลงบอก การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงผลงานของนักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่</p> <p><b>๒. เปิดตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา สักการะพระบรมธาตุ อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย</b> กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัด เชียงราย เปิดเส้นทางบุญเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสสัมผัสเสน่ห์เวียงเหนือในมิติทางศาสนา พร้อมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย” วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงแสน สมาคมโรงแรม หอการค้าจังหวัดเชียงราย หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านศาสนาในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา “ตามรอยเส้นทางสักการะพระบรมธาตุ” ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งพลิกโฉมให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาภายในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างโอกาสและสร้างงานแก่คนในชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม พาหนะ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น</p> <p><b>๓. กิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา “เส้นทางความเชื่อ ความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง”</b> กรมการศาสนา บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายมนต์เสน่ห์แห่งประเพณีและวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีคติความเชื่อเรื่อง “พญานาค” ใน “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา “เส้นทางความเชื่อ ความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา</p>		



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน การดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง นำอัตลักษณ์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีคติความเชื่อเรื่อง “พญานาค” มาเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจาก ชาวไทยและชาวต่างชาติ เชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ๕ จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี โดยเส้นทางประกอบด้วย ๑.จังหวัดนครพนม ได้แก่ วัดมหาธาตุ ลาน พญาศรีสัตตนาคราช วัดพระธาตุพนม ๒.จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ลานพญาศรีภุชงค์ มุกดานาคราช พญาอนันตนาคราช วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ๓.จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ ถ้ำนาคา เจ้าปู่ฮือฮือนาคราช ๔.จังหวัดหนองคาย ได้แก่ พระธาตุหล้าหนอง วัด โพธิ์ชัย พระธาตุบังพวน และ ๕.จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ วังนาकिनทร์ คำชะโนด</p> <p>ทั้งนี้ จากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒,๗๓๒ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๔. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒</p> <p>๓. เพื่อขยายผลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ให้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตลักษณ์ความโดดเด่น</p> <p>๓ ประการ ได้แก่ คนในชุมชน/องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ประชาชน</p>	<p>คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีภารกิจดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีเจตนารมณ์ร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพ กรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมและบูรณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p><b>๑. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและภาคเอกชนใน ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b> วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อส่งเสริมและบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และเครือข่ายองค์กรคุณธรรมใน ส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมชี้แจง</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๒๑๗,๑๐๐ บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐,๐๙๓,๗๑๘ บาท</p>	<p>การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีหน่วยงานในส่วนกลางเข้าร่วมรวม ๕๐ หน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และบูรณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนแผนต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องการให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” ซึ่งมีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู รวมถึงการมีระบบการบริหารงานด้านคุณธรรมที่มีมาตรฐาน มีแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรภาครัฐมีความสุจริต ทำให้ให้ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณธรรมในสังคมไทยปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>นอกจากนี้ กรมการศาสนาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการประเมินในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๗๑ แห่งประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม ๑ แห่ง ระดับคุณธรรม ๕ แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ ๖๕ แห่ง</p> <p>๒. พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และTiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “ วินัย ” วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม</p> <p>โดยคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้เกณฑ์การประเมินตนเอง ๙ ข้อ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นทั่วประเทศ ซึ่งคัดเลือกมาจากระดับคุณธรรมต้นแบบ พบว่า การประเมินทั้ง ๓ ระดับ มีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดผ่านการประเมินทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๙,๑๐๒ แห่ง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง กรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ได้คัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๒๔๓ แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๖ ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๘๘ องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๔ อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๔ จังหวัดและคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้มีการจัดประกวดคลิปวิดีโอ และ TikTok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราว แชร์ประสบการณ์และทักษะ เป็นการจุดประกายความคิด ให้เด็กรุ่นใหม่ในการร่วมกันผลิตสื่อที่ดี นำไปสู่การร่วมกันป้องกันและแก้ไขสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองสื่อวิดีโอออนไลน์ โดยมีรางวัลรวม ๒๕ รางวัล แบ่ง การประกวดออกเป็นคลิปวิดีโอ ๒ ประเภท ได้แก่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป TikTok ๓ ประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยทั้งชุมชน องค์กรอำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๒๔๓ แห่ง และผู้ชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ และ TikTok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” ได้รับโล่รางวัลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี</p> <p><b>๓. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)</b> กรมการศาสนาจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรม โดยจัดกิจกรรมชี้แจงการขับเคลื่อนฯ ๔ ภาค ดังนี้</p> <p><b>ภาคใต้</b> วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคใต้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>โดยมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p><b>ภาคกลาง</b> วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง ผ่านระบบvideo conference โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อนำประเทศสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีนายธรรมนุญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี ให้การต้อนรับซึ่งมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง ผู้แทน หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๕ คน และเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOI ของชุมชนคุณธรรม จำนวน ๘ ชุมชน ระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี</p> <p><b>ภาคเหนือ</b> วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน และนางสุภาพรรณ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOI ของชุมชนคุณธรรม จำนวน ๘ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p> <p><b>ภาคอีสาน</b> วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOI ของชุมชนคุณธรรม จำนวน ๘ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ภาพรวมผลสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๙ ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ (๑) ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ของคนไทยอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป อยู่ที่ ๔.๗๔ คะแนน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙๔) (๒) หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญา</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ ๙๐.๑๙ คะแนน จากหน่วยงาน ๘,๓๒๓ แห่ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๙๙) (๓) เครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คือ จำนวนชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั่วประเทศ จำนวน ๔๒,๔๓๐ แห่ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๕๑) (๔) เครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ อยู่ที่ ๔๖,๑๑๕ แห่ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕) (๕) องค์กร เครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสม กับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม มีการรายงานจำนวนระบบ เครดิตทางสังคมทั้งสิ้น ๒,๘๙๗ ระบบ โดยจะใช้เป็นฐานวัดของปีงบประมาณต่อไป (๖) หน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๖,๗๓๗ แห่ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๐๖) (๗) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริม คุณธรรมขององค์กรเครือข่าย อยู่ที่ ๒๐,๕๘๒,๓๙๒ คน โดยจะใช้เป็นฐานวัดของ ปีงบประมาณต่อไป (๘) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย อยู่ที่ร้อยละ ๘๐.๕๐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓๘) และ (๙) ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๙๙</p>		



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๕. ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติศาสนา แบบบูรณาการ            ๒. เพื่อส่งเสริมกิจการด้านศาสนาให้มีบทบาทนำ ในการดำรงไว้ซึ่งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษามรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความปรองดอง สมานฉันท์ ทั้งในประเทศ และสันติภาพ สันติสุข เพื่อมวลมนุษยชาติ            ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางศาสนาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานศาสนาให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b>            พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b>            ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>            ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา ดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติศาสนา ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ตลอดจนดำเนินงานด้านศาสนสัมพันธ์กับประเทศ อาเซียน ประเทศคู่เจรจา และนานาชาติ ประเทศ รวมถึงพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางศาสนา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานศาสนากับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในภาพรวม โดยการดำเนินการภายใต้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเจรจาหรือความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ การร่วมกิจกรรมเสวนา ด้านศาสนากับต่างประเทศ และการร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p><b>๑. สวดมนต์ข้ามปีในอาเซียน</b> พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ บังกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ เชียงราย อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เลย ระนอง ตาก สงขลา นราธิวาส มุกดาหาร ตราด และแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ onsite (๑๗,๘๗๕ คน) และonline (๕,๐๘๔ คน) รวมจำนวน ๒๒,๙๕๙ คน</p> <p><b>๒. สวดมนต์ข้ามปีต่างประเทศ</b> วัดไทยและวัดทางพระพุทธศาสนา ในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จำนวน ๑๐๕ วัด ใน ๓๒ ประเทศ โดยเป็นวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน ๘๘ แห่ง เช่น วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาลวัดอรุณสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ วัดปาลอล์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก วัดไทยสุชาติธรรม</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๓๗๙,๙๑๕ บาท</p>	<p>จาริกสังฆวิหาร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น วัดทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ แห่ง เช่น วัดพระเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ประเทศลาว วัดใจ จิ ของ ประเทศเมียนมา วัดป่าเขต ประเทศจีน เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙,๐๗๓ คน</p> <p><b>๓. กิจกรรมมาฆบูชาอาเซียน</b> กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “สัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา” โดยในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพระอาจารย์ใหญ่มหาบุญมา สมมาพล สมเด็จพระสังฆราชและประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวลาว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๑๕๐ คน นอกจากนี้ อธิบดีกรมการศาสนาพร้อมคณะได้ สักการะพระอาจารย์ใหญ่มหาเวต มะเสโน รองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกราบขอพระคุณที่ทางภาค คณะสงฆ์ฝ่ายลาวได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งยังได้ร่วมเจรจากับฝ่ายการเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมกันหาหรือแนวทางดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านศาสนาในอนาคต ผ่านการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน</p> <p><b>๔. กิจกรรมวิสาขบูชาโลก</b> กรมการศาสนาอุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด "พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก" (Buddhist</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>Wisdomn Coping vith Global Cises) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก สร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติ ตามแนวทางการร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ด้วยการประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลก ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอด่านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนต่างประเทศ จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน จาก ๕๐ ประเทศทั่วโลก</p> <p><b>๕. กิจกรรมอาสาฬหบูชาอาเซียน</b></p> <p>๕.๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายรักษัคลองอู่ตะเภา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ ๑๗ ณ วัดคลองแห อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมประกอบด้วยการถวายเทียนพรรษา การถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้แก่วัดคลองแหและวัดในอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกล่ำ รวมจำนวน ๑๐ วัด เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติศาสนา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวเมียนมา และชาวไทยเชื้อสายจีน จำนวนกว่า ๕๐๐ คน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้มีการค้าขายอาหารและสินค้าพื้นถิ่น ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการนำทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง</p> <p>๕.๒ กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย ชมรมนักธุรกิจไทยเวียดนามจังหวัดอุดรธานีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา” สานสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ และวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายเทียนพรรษา การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสืบสานเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธิตอาหารท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายฟาน จี ทัญ (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยชาวเวียดนามจากสมาคมและชมรมต่างๆ รวมกว่า ๒๐๐ คน โดยมี เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๓๔,๓๘๒ คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๖. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณากลับรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก วัดอุปประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณากลับรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิก เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนดด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้คริสตศาสนิกชน มีศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจ และใช้เป็นสถานที่ศึกษา อบรม และปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> จำนวนวัดคาทอลิก</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๑,๖๗๒,๘๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑,๖๒๕,๓๔๓ บาท</p>	<p>ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางพิจารณา ในการจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคริสตศาสนิกชน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลับรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหรือรับรองวัดคาทอลิก และกำหนดให้กรมการศาสนา ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคำขอจัดตั้งหรือรับรองวัดคาทอลิก และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การจัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ได้แก่ การเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดตั้ง หรือรับรองวัดคาทอลิก การเสนอประกาศการจัดตั้งหรือรับรองวัดคาทอลิกการจัดทำทะเบียนและรวบรวมข้อมูลจำนวนวัดคาทอลิก เพื่อประโยชน์แก่การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย การดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณากลับรองคำขอตั้งวัดคาทอลิก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก จำนวน ๒๖๕ แห่ง โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรับรอง จำนวน ๑๙๕ วัด</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๗. กิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ศาสนิกชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>๓. เพื่อร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>ประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b></p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และภาคีเครือข่ายจัด “กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ดังนี้</p> <p><b>๑. พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕</b></p> <p>นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม และมอบพันธุ์ปลา ๙,๐๐๐ ตัว ให้เกษตรกร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</b></p> <p>กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม และมอบพันธุ์ปลา ๙,๐๐๐ ตัว ให้เกษตรกร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบพันธุ์ปลา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๙๙๗,๔๗๐ บาท</p>	<p>พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุธิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ ตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในมิติทางศาสนา การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในมิติทางศาสนา และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๒๘. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การทางศาสนา คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลาง และจังหวัด รวมทั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา มีบทบาทในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่สู่ประชาชน</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วัดสถานศึกษา นำหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็ก</p>	<p>กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การเครือข่ายทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง</b></p> <p><b>๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</b> วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมการศาสนา ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระพรหมวัชรจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส โดยอธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ปฏิบัติงานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>๒. การจัด “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</b> กรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๒.๑ พิธีทางศาสนา มหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม</p>	ไม่มี	ไม่มี



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>เยาวชนและประชาชน ให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด/ศาสนสถาน สถานศึกษาและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน</p> <p>๖. เพื่อเกิดพลังขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและงานศาสนิกสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง</p> <p>๗. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนา นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒.๒ นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒.๓ นิทรรศการ “มหัศจรรย์ประทับแห่งศรัทธามหาบารมี” ในรูปแบบสวนแสงแห่งศรัทธา ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒.๔ จัดแสดงผลิดภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒.๕ จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b>ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่</p> <p>ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม หรือพิธีทางศาสนาตามมงคล การจัดปาฐกถา หรือเสวนาทางศาสนา โดยมีการเชิญวิทยากรแต่ละศาสนาร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ศาสนิกชนในการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาเพื่อสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน การจัดทำนิทรรศการหรือวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านศาสนาหรือพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนแต่ละศาสนาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๒๙. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา</p> <p>๒. เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณประเพณีของสังคมไทย</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน</p> <p>๕. เพื่อเป็นการรักษา สืบทอด ประเพณี/พิธีกรรม การนำแก่นหลักทางศาสนา มาถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของชาติ</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b></p> <p>ประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b></p> <p>๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กรมการศาสนาบูรณาการร่วมกับองค์การทางศาสนา ทั้ง ๕ ศาสนา ในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. พิธีทางศาสนาทางมหายาน ๕ ศาสนา</b> วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทางศาสนาทางมหายาน ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำองค์การศาสนา ๕ ศาสนาร่วมประกอบพิธี ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ พิธีดุอาอ์ขอพรของศาสนาอิสลาม พิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ พิธีสวดถวายพระพรของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพิธีสวดอรรดาสขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซิกข์</p> <p><b>๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์</b> กรมการศาสนา ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระพรหมวชิราจารย์ (พูนศักดิ์ วรรกทโทโก) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำราญ นักการเขียน รองอธิบดี</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๙๙๓,๒๕๘ บาท</p>	<p>กรมการศาสนา กล่าวรายงานและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b>ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา การจัดกิจกรรมจิตอาสาในมิติทางศาสนา การจัดแสดงสื่อนิทรรศการและวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทย ใต้ร่มพระบารมี โดยแต่ละศาสนายังกำหนดจัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติของแต่ละศาสนา จัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระกษัตริย์ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระชนมพรรษาที่ยั่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรสืบไป</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๓๐. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา</p> <p>๒. เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โบราณประเพณีของสังคมไทย</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน</p> <p>๕. เพื่อเป็นการรักษา สืบทอด ประเพณี/พิธีกรรม การนำแก่นหลักทางศาสนา มาถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของชาติ</p>	<p>กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พร้อมจัดกิจกรรมสมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้เชิญชวนผู้นำองค์กรทางศาสนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ</p> <p><b>ส่วนกลาง</b> วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวชิราธิปัตติเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> ได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ๒. นิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณหรือวีดิทัศน์ และ ๓. กิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ตลอดจนส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณประเพณีของสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๙๙๙,๙๗๐ บาท</p>	<p>นอกจากนี้องค์การทางศาสนา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ดังนี้</p> <p>๑. พิธีเจริญวักคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญวักคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน โดยมีพระพรหมวัชรจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลโท ทวี สอดจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนปลัดกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลสตรีผู้ทำหน้าที่แม่ผู้มีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนานถ ปัญญา ศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสตรีผู้ทำหน้าที่แม่ผู้มีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๓๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาและความสามัคคีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>๓. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริม สืบสานปลูกฝังจิตวิญญาณให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๕. เพื่อสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้มั่นคงสืบไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ประชาชน <b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ <b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๓,๔๘๓,๗๔๘ บาท</p>	<p>กรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเชิญชวนผู้นำองค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยในส่วกลางร่วมกับวัดปทุมวนาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยมีพระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๓๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๓. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ประชาชน</p> <p><b>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม</b> ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง</b></p> <p>๑. กรมการศาสนามาร่วมกับวัดสุวรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปลุกต้นไม้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดสุวรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลุกต้นไม้เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี</p> <p>๒. ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวักคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระพรหมวัชรอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวักคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๙๙๙,๙๐๘ บาท</p>	<p>และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p> <p>ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณ ทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและเป็นสันติสุขตลอดไป</p>		



โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p><b>๓๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. เพื่อรักษาสิบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรัก และหวงแหน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป</p> <p><b>กลุ่มเป้าหมาย</b> ประชาชน</p>	<p>กรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>ส่วนกลาง</b></p> <p>๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมมอบธงชัย จำนวน ๔๕ ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม โดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จัดพิธีดังกล่าว โดยมีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี โดยจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง จัดที่วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยกรมการศาสนาจัดพิธีฯ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และสมเด็จพระมหาธีรราชชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ</p>	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p><b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๒,๙๙๐,๙๒๕ บาท</p>	<p>เจ้าฟ้าสิริวัฒนวารี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี</p> <p><b>๓. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ</b> โดยกรมการศาสนาจัดพิธีฯ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสา มอบถุงยังชีพ และปล่อยปลา พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ ผู้นำองค์กรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และกิจกรรมในมิติทางศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน</p>		